



## อักษรสาร

ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2552

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัตยา

โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ



## รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวัลแก่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ณ ศาลาศิลิเดาลัย นั้น

โรงเรียนอัครพทยาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ด้วยอุตสาหะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทั้งด้านวิชาการและสังคม ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงยิ่ง และจะดำรงรักษาความดีนี้ให้ยั่งยืนสืบไป



### สาส์นจากประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครืออัครกรู๊ป



สวัสดีครับ ผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษาทุกคน

ในปีที่โรงเรียนได้ตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ทางผู้ปกครองในส่วนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งโรงเรียนได้เปิดสาขาธุรกิจค้าปลีกในระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท CP ALL (ร้าน 7-eleven) ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง นอกจากนี้จากการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ได้นำโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักเรียนกับสถาบัน Nakanihon Automotive Collage ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักเรียนที่สนใจจะเรียนและฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียน นอกจากนี้ผมยังสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมร่วมกับสังคมผ่านทางโครงการชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้บริการชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

นายนิคม หมคราคี

ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนในเครืออัครกรู๊ป

### สาส์นจากผู้อำนวยการ



สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้เริ่มใช้โปรแกรมบริหาร SISA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตามการมาเรียนและผลการเรียนของนักเรียนผ่านเว็บไซต์ [www.aksorn.ac.th](http://www.aksorn.ac.th) ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางนักเรียนและผู้ปกครองในการเข้ามาติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางด้านการพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนมีระบบการเรียนแบบ E-learning ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีอาจารย์ติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด โรงเรียนให้ความสำคัญกับงานวิจัยและโครงการงานของทั้งอาจารย์และนักเรียนในทุกๆชั้นปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ทั้งยังเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มทักษะในสาขาวิชาแก่ผู้เรียน โดยการเพิ่มจำนวนชั่วโมงฝึกงานในสถานประกอบการให้มากกว่าที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งได้ตรงกับจุดมุ่งหมายของทางโรงเรียนที่จะให้นักเรียนมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่ได้เรียนและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและชุมชน

ดร.มัลลิกา จันตะบุตร

ผู้อำนวยการ



## อบรมสัมมนาครู

### ศึกษาดูงานต่างประเทศ

นายนิคม หมดราลี ท่านประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ได้เดินทางไปติดตามประเมินผล และตรวจความพร้อมื่อด้านการให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี ด้านการบินที่ Japan Aviation Academy (JAA) ศึกษาดูงานแล้จระจกควมร่วมมือด้านยานยนต์ที่ Nakanihon Automotive Collage ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2552



#### เรียนต่อปริญญาโท



นายธงชัย เรืองวงษ์  
อาจารย์แผนกสามัญ

ระดับปริญญาตรี การศึกษามัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับปริญญาโท กำลังศึกษาคำต่อการศึกษาภาษา  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#### เรียนต่อปริญญาโท



นายธนวรรณ ปลงไสว  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ

ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ระดับปริญญาโท สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
มหาวิทยาลัยบูรพา

#### การอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝ่ายวิชาการและนายทะเบียน โรงเรียน

คณะผู้บริหาร โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยาและ โรงเรียน  
อักษรบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝ่าย  
วิชาการและนายทะเบียนของโรงเรียน จัดโดยสำนักบริหารงาน  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ 22-23



#### วันการศึกษาเอกชน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษาโรงเรียน  
อักษรเทคโนโลยีวิทยา ได้เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จัด  
โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ระหว่าง  
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อิมแพคเมืองทองธานี



## อบรมสัมมนาครู

### การประชุมวิชาการของครูสภาครั้งที่ 5

คณะผู้บริหาร โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของครูสภาครั้งที่ 5 เรื่อง การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้และบริหารการศึกษาน. โรงเรียนแอมบาซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2552



### การอบรมบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

คณะอาจารย์แผนกการโรงแรมได้เข้าร่วมการอบรมบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ โดยอาจารย์อรรถริกา พังงาและคณะ วิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในวันที่ 29-30 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา



### การอบรมเรื่องการวางแผนการตลาด

คณะอาจารย์โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยาได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การวางแผนการตลาด Marketing” ซึ่งจัดโดยคณะ วิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา



### การอบรม E-learning

คณะครู โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยาและโรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมการอบรม E-learning ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสื่อ เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2552



### การฝึกอบรมทักษะหมากล้อม

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2552 คณะครูโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิภาคี ระหว่างโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยาร่วมกับบริษัท ซี.พี.อีเอส จำกัด (มหาชน) ณ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนโลยีธุรกิจ



### สัมมนา “เตรียมพร้อมไว้ก่อน กำจัดจุดอ่อนทางภาษี”(ภ.จ.ด.51)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมไว้ก่อน กำจัดจุดอ่อนทางภาษี”(ภ.จ.ด.51) จัดโดยกรมสรรพากร ภาค 3 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครุส เมืองพัทยา





**รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย**  
 คณะผู้บริหาร โรงเรียนอัครเทคน โอลิพิทยาและ  
 โรงเรียนอัครบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานรวมพลังเพื่อพัฒนา  
 คุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยประจำปีงบประมาณ 2552  
 หัวข้อเรื่อง การปฏิรูปการศึกษารอบสอง การประเมินรอบสาม:  
 ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 30-31  
 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์



**พฤติกรรมวัยรุ่นในโครงการข่าวไอหั่วไอเด็กชด**  
 คณะอาจารย์โรงเรียนอัครเทคน โอลิพิทยา ได้เข้า  
 ร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “ข่าวไอหั่วไอเด็กชด” ซึ่งจัดโดย  
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่  
 13-14 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมไมค์ รีสอร์ท พัทยา



**การอบรมเรื่องกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ**  
 เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2552 คณะอาจารย์โรงเรียน  
 อัครเทคน โอลิพิทยา ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “กฎหมาย  
 และภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา



**การจัดทำบัญชีด้วยตนเองสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก**  
 เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 คณะอาจารย์โรงเรียน  
 อัครเทคน โอลิพิทยา ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การจัดทำ  
 บัญชีด้วยตนเองสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก” ซึ่งจัดโดย  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต  
 ศรีราชา



**การอบรมการทำวิจัย**  
 โรงเรียนอัครเทคน โอลิพิทยาได้เข้าร่วมงานการนำเสนอ  
 ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)  
 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน  
 เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ



**โครงการจัดทำชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน**  
 โรงเรียนอัครเทคน โอลิพิทยาได้เข้าร่วมโครงการจัดทำชุด  
 อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโดย  
 กระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบเมื่อวันที่ 27  
 สิงหาคม 2552





## กิจกรรม

### กิจกรรมปฐมนิเทศ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยาและโรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน



### กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552



โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552



### กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยาได้จัดกิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน-นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา



### กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา  
นายนิคม หมคราคี ประธานกรรมการบริหาร  
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของ  
โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552



โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ  
ดร.มัลลิกา จันตะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ  
ได้เป็นประธานในพิธี ไหว้ครูของโรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ  
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552





## กิจกรรม

### กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพิทยา ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 โดย คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน ได้ร่วมกันถวายเทียน ณ วัดธรรมสามัคคี



### กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนอักษรรบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนขึ้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 โดย คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน ได้ร่วมกันถวายเทียน ณ วัดสุวรรณรังสรรค์



### กิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ขึ้น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552



### คนเก่ง นักล่าฝัน

ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญ ทศน์สูงเนิน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช.3 ที่ชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมชลอินเตอร์



### การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 23

คณะนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพิทยาและโรงเรียนอักษรรบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตร แสดงความยินดีแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 23 ของสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี



### โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนอักษรรบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจัดโดยเทศบาลบ้านฉาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมมารินโบ๊ต อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี





## กิจกรรม

### การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพทยา ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2552 ซึ่งนายปราชญา อุ้นเพชรวารกร ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอบางละมุง ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี



### โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา

คณะนักศึกษาวิชาทหาร(รด.)โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพทยาเข้าร่วมการฝึกภาคปกติที่โรงเรียนชุมชนทหารเรือและโรงเรียนสิงห์สมุทร ตั้งแต่วันที่ 6-31 กรกฎาคม 2552



### วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพทยาได้จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ อาคารหอประชุมโรงภาพยนตร์



### กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนอักษรรบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2552 ณ ที่ดินว่างเปล่ากองทัพเรือบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง



### โครงการเทิดพระเกียรติ

คณะนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนอักษรรบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติ รณรงค์ ลด ละ เลิกยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ โรงพยาบาลบ้านฉาง





## กิจกรรม

### กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 โรงเรียนอัครเทคโนโลยีวิทยาและโรงเรียนอัครบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รำถวายพร ร้องเพลงประสานเสียง ประกวดเรียงความ และเชิญคุณแม่ของนักเรียนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้



### เส้นทางสู่ความสำเร็จของศิษย์เก่า

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรวรรณ วรรณโชติ

ชื่อเล่น : คี

การศึกษา : ระดับปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



โรงเรียนอัครเทคโนโลยีวิทยา เกรดเฉลี่ย 3.52

ระดับปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนอัครเทคโนโลยีวิทยา เกรดเฉลี่ย 3.49

ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เกรดเฉลี่ย 3.45

ปัจจุบันทำงานที่ : บริษัท บุญถาวร จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน : ฝ่ายดูแลลูกค้าและประสานงาน (Consumer Service)

ลักษณะงาน : มีหน้าที่ให้บริการและการประสานงานติดต่อกับลูกค้า

และนำบริการและผลิตภัณฑ์

**ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนอัครเทคโนโลยีวิทยา :**

โรงเรียนได้สร้างนักศึกษาที่มีความตั้งใจในการเรียนมากคนหนึ่งและรู้สึกที่โรงเรียนได้ให้ความรู้ในการต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายมากขึ้น โรงเรียนได้ให้อะไรหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้จากการเรียน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานซึ่งต้องคอยพบปะผู้คน ต้องรู้จักพูด รู้จักการวางตัวที่ดี และขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนอัครเทคโนโลยีวิทยา อาจารย์ทุกท่านเป็นกันเองทำให้เรามีความอยากที่จะมาเรียนและตั้งใจเรียน ทำให้มีความรู้ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชชา โพธิ์ทอง

ชื่อเล่น : จีบ

การศึกษา : พ.ศ. 2543 – 2546 โรงเรียนอัครเทคโนโลยีวิทยา



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกรดเฉลี่ย 2.88

พ.ศ. 2546 – 2548 โรงเรียนอัครเทคโนโลยีวิทยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกรดเฉลี่ย 2.88

พ.ศ. 2548 – 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(ศูนย์พิทยา) ระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.93

ปัจจุบันทำงานที่ : สำนักงานอัยการเขต 2

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แลกเอกสาร ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น

**ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนอัครเทคโนโลยีวิทยา :**

โรงเรียนแห่งนี้ สอนให้คิดค้นเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ฝึกในเรื่องของการอดทนกับงานที่ทำ และรู้จักเสียสละต่อส่วนรวม และที่สำคัญทางโรงเรียนจะเน้นมากในเรื่อง เมื่อจบการศึกษาแล้วให้นำวิชาความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้กับชีวิตจริงให้ได้มากที่สุด และมันก็เป็นเช่นนั้น และนี่เป็นสิ่งที่คิดค้น รู้สึกประทับใจและทำให้คิดค้นคิดมาตลอดว่า ถ้าไม่มีโรงเรียนอัครเทคโนโลยีวิทยา แห่งนี้ ก็คงจะไม่มีคิดค้นในวันนี้



### โครงการคนพันธุ์อา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 นางสาวณัฐชา นวลแจ่ม นักเรียนระดับปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยาได้เป็นตัวแทนของเขตภาคตะวันออกเฉียงและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดคนพันธุ์อา ปี 4 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งในครั้งนีได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม และรางวัลบุคลิกภาพดีเด่น



### กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

นักเรียน - นักศึกษา โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา ได้ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2552



### นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

คณะครู โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยาได้ติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษา ในวันที่ 20-24 เมษายน 2552 ณ โรงแรม Garden Chiff Beach Resort and Spa และ โรงแรม ไอส์แลนด์ วิล



### กิจกรรมเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยาได้เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพลังงาน โดยความร่วมมือของสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานให้กับ บัมบางจากในเขตเมืองพัทยา โดยนักเรียน นักศึกษาของแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างเดือน มีนาคม 2552



### กิจกรรมบริจาคสิ่งของบ้านพักคนชรา บ้านบางละมุง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีวิทยา ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจสู่คนชรา ณ บ้านพักคนชราบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี





โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยว  
 คณะนักเรียนแผนกการขาย โรงเรียนอภัยเทคโนโลยี  
 พัทยาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวใน  
 กลุ่มนักเรียน เยาวชน และผู้สูงอายุ ประจำปี 2552 จัดโดย  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 เมื่อวันที่ 28-29  
 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมจอมเทียนฮอติลเคย์



การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน  
 คณะนักเรียน โรงเรียนอภัยเทคโนโลยีพัทยาได้เข้าร่วม  
 การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนออมสินทั่วประเทศ เมื่อวันที่  
 20 มิถุนายน 2552 ณ จังหวัดตราด



กิจกรรมธรรมะคิลิเวอรี  
 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 โรงเรียนอภัยเทคโนโลยีพัทยาและโรงเรียนอภัยบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมธรรมะคิลิเวอรี  
 ให้กับนักเรียน-นักศึกษา โดยพระมหาสมปอง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซีดี จอมเทียน



กิจกรรม HAPPY DAY  
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 โรงเรียนอภัยเทคโนโลยี  
 พัทยา ได้จัดกิจกรรม HAPPY DAY ให้กับนักเรียน-  
 นักศึกษา




กิจกรรมอบรมธรรมะ  
 โรงเรียนอภัยเทคโนโลยีพัทยาและโรงเรียนอภัย  
 บริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมอบรมธรรมะให้กับนักเรียน-  
 นักศึกษา ในวันที่ 17-22 สิงหาคม 2552 ณ วัดญาณสังวราร  
 ามารวมหาวิหาร



กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยว  
 คณะนักเรียน โรงเรียนอภัยบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม  
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน ซึ่งจัด  
 โดยเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 1 เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม  
 2552 ณ จังหวัดกาญจนบุรี



โครงการคนบ้านฉาง ปลอดภัยจากโรค  
 โรงเรียนอภัยบริหารธุรกิจร่วมกับเทศบาลบ้านฉาง จัด  
 โครงการคนบ้านฉาง ปลอดภัยจากโรคให้กับนักเรียน เมื่อวันที่  
 30 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนอภัยบริหารธุรกิจ





## AS Academy Fantasia

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพทยาได้จัดกิจกรรม AS Academy Fantasia ให้กับนักเรียน-นักศึกษา โดยมีการแสดงคอนเสิร์ตของเจเน็ต เทียว ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก



## โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพทยา โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส.

สาขา - ช่างอุตสาหกรรม

- พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- ธุรกิจค้าปลีก



รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนพฤษภาคม 2553

สนใจสมัครติดต่อได้ที่

โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพทยา

0-3830-0164-5 ต่อ 126

โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ

0-3860-4741 ต่อ 102

\*\*\*ทุกระดับชั้นเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ\*\*\*

\*\*เรียนห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง\*\*